

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการศึกษา

1. ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 110 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง : 2551)

2. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 90 คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973 : 737)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่เป็นจริงของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ เพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอย่างยิ่ง (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 72)

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใช้การทดสอบโดยวิธี t -test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบ
ความแตกต่างผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ
เซฟเฟ้ (Scheffe)

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 90 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่หมู่ 1 บ้านโพนทา หมู่ 2 บ้านนาออกควาย และหมู่ 11
บ้านโพนทอง

2. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้าน เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคม ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม และด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ และหมู่บ้านที่ อาศัยอยู่ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า

3.1 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง กัน

3.2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คณะกรรมการที่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความ คิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และด้านการพัฒนาสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำแนกเป็นรายด้าน เรียงลำดับความถี่จากมากไป น้อย ดังนี้

4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนา ประชาชน และบุคลากรให้มีความชำนาญมากขึ้น รองลงมาต้องการให้ปรับปรุงสาธารณูปโภค ให้ดีขึ้น รองลงมาต้องการให้พัฒนาแหล่งน้ำของชุมชน และต้องการให้ดูแลทรัพยากรน้ำของ ชุมชน

4.2 ด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้กับธุรกิจของชุมชน และฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนาแรงงาน

4.3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชน รองลงมาต้องการให้ดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมและธรรมชาติของชุมชน รองลงมาต้องการให้พัฒนาสาธารณูปโภคของท้องถิ่นให้ดีขึ้น และต้องการให้ป้องกันโรคติดต่อ

4.4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น และพัฒนาประชาชนและบุคลากรด้านกีฬา จริยธรรม

4.5 ด้านการพัฒนาสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ดูแลและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และคนชรา รองลงมาต้องการให้ให้ความรู้ อบรม เยาวชน ให้เป็นคนดี และต้องการให้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการป้องกันยาเสพติด

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับพอใช้

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับพอใช้ ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ จารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ มนตรี หมวกไสว (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของกำนันในจังหวัดหนองคาย พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของกำนันในจังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ น้าใส (บทคัดย่อ : 2552) ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับ พิชัย วัฒนกิติกุล (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ชลธิชา พรสวรรค์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ปรากฏว่า ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ ดำรง แสงสุวรรณ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ แสงธรรม หัสดี (บทคัดย่อ : 2552) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยังมีการดำเนินการในเรื่องด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพอใช้ที่มีค่าเฉลี่ยเพียง 2.87 และ 2.89 (ตารางที่ 3) ซึ่งยังถือว่าอยู่ระดับต่ำ และเมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังมีหลายอย่างที่มีค่าเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสะพาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาประปา การจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ ร่องระบายน้ำทั่วไป และภายในหมู่บ้าน รวมถึง การก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน เป็นต้น (ตารางที่ 4) และเมื่อพิจารณารายข้อด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะพบลักษณะเช่นเดียวกันในเรื่อง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น เสี่ยง แสง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ และการฆ่าสัตว์ การดูแลการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสุขสถาน อย่างนี้เป็นต้น (ตารางที่ 6) สิ่งเหล่านี้ทำให้ผลการศึกษายู่ในระดับพอใช้

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม แตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า

1. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลจากการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ จารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการดำเนินงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ คำรง แสงสุวอ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษา แตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ สอดคล้องกับ แสงธรรม หัสดี (บทคัดย่อ : 2552) ได้ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า คณะกรรมการที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้ส่งเสริมกิจกรรมทั้ง 5 ด้านโดยมิได้จำแนกหรือดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเฉพาะเจาะจงกับเพศใดเพศหนึ่ง ความคิดเห็นโดยรวมของเพศชายและเพศหญิงอยู่ที่ 3.01 และ 3.46 (ตารางที่ 9) ซึ่งอยู่ในระดับ พอใช้ทั้งสองเพศ และทั้ง 5 ด้าน ของเพศชายมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ทั้งหมดทั้ง 5 ด้าน ส่วนเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในระดับดี 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาสังคม และมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้อีกสองด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงอาจทำให้เพศที่มีความแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกัน

2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัย แยกต่างหาก มีความคิดเห็น โดยรวมต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมแตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ น้ำใส (บทคัดย่อ : 2552) ศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ดำเนินการ ดำเนินกิจกรรม พัฒนาชุมชน ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตหมู่บ้านที่อยู่อาศัย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 มีความคิดเห็นมากกว่าคณะกรรมการหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่น ๆ ในทุกด้านที่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 13 – 16) จึงทำให้ความคิดเห็นที่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษา ได้กำหนดข้อเสนอแนะในการนำ ไปใช้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวางควรเร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสะพาน ร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน และทั่วไป และการจัดให้มีและบำรุงรักษาประปา เป็นต้น

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง เรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะพบ ลักษณะเช่นเดียวกันในเรื่อง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น เสียง แสง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์ และการฆ่าสัตว์ การดูแลการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสุขสถาน

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง ควรส่งเสริมสนับสนุนเพศชาย ใน กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมให้มากยิ่งขึ้น

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง ควรตอบสนองความต้องการของ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 5 เป็นพิเศษในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้าน การพัฒนาสังคม

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวางควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1.5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรปรับปรุงในเรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำของ ชุมชน หรือสำรวจหาแหล่งน้ำให้กับชุมชนเพิ่มเติม พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญมากยิ่งขึ้น

1.4.2 ด้านเศรษฐกิจ ควรปรับปรุงในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ของชุมชน และพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น มีการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือ แรงงานภายในชุมชน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานและอาชีพของประชาชนในชุมชนให้ ดียิ่งขึ้น

1.4.3 ด้านสาธารณสุข ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ควรปรับปรุงในเรื่อง รณรงค์ให้ ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนในชุมชนในเรื่อง ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิธีที่จะ ร่วมกันรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

1.4.4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรปรับปรุงในเรื่อง การสร้าง จิตสำนึกกับเยาวชนให้ทราบถึงความสำคัญ ความเป็นมา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน มีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬา และกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้กับชุมชน

1.4.5 ด้านการพัฒนาสังคม ควรปรับปรุงในเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน การสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทั่วไป และเยาวชนภายในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาการส่งเสริมหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันในการดำเนินงานของหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY